

Số: /BC-TT

Lào Cai, ngày tháng năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023**

Thực hiện Chương trình số 27-CTr/BCĐ ngày 14/02/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra tỉnh báo cáo như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở đến tất cả công chức, đảng viên thông qua các cuộc họp giao ban, họp chi bộ; tạo điều kiện cho các đoàn thể thực hiện vai trò giám sát, tham gia đóng góp ý kiến các hoạt động của cơ quan.

Bên cạnh đó, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp như tình hình bão, lũ lụt, dịch bệnh, giá cả hàng hóa ngày càng tăng,...; từ đó đã ảnh hưởng một phần nào đó đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ảnh hưởng đến đời sống công chức, đảng viên và người lao động trong cơ quan, cũng như ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

#### **II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền**

Ngay từ đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến công chức, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ; nhất là gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua, “Xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực

hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-TT ngày 23/02/2023 thực hiện QCDC cơ quan Thanh tra tỉnh Lào Cai năm 2023.

Các đoàn thể trong cơ quan phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên về thực hiện QCDC ở cơ sở, làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan để thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, đảng viên trong cơ quan.

## **2. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở**

Xác định việc thực hiện QCDC ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm phát huy chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Với vai trò là người đứng đầu của tổ chức Đảng trong cơ quan, đồng chí Bí thư Đảng bộ luôn nghiêm chỉnh, gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ, đồng thời phối hợp tốt với lãnh đạo chính quyền cơ quan phổ biến, quán triệt kịp thời, thường xuyên đến đội ngũ đảng viên, công chức của cơ quan những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Quy chế dân chủ, luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của đảng viên, cán bộ, công chức, không có hành vi mang tính trù dập và luôn tạo điều kiện để các công chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động của cơ quan hoặc đối với cá nhân lãnh đạo; định kỳ đánh giá khách quan, công bằng đúng phẩm chất, năng lực công chức thuộc quyền quản lý và báo cáo công khai trước công chức, đảng viên về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

## **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ**

Đảng uỷ, Lãnh đạo cơ quan đã tổ chức và điều hành có hiệu quả bộ máy hoạt động của cơ quan; công chức, đảng viên cơ quan có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết tốt, thực hiện Quy chế dân chủ hoạt động cơ quan thực sự có hiệu quả. Quán triệt thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, thủ tục hành chính năm 2023; rà soát, xây dựng, bổ sung sửa đổi các quy chế cơ quan năm 2023 dân chủ, công khai minh bạch. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc các quy chế cơ quan. Trong lãnh đạo, quản lý đã thực hiện chế độ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, thực hiện nghiêm túc mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Đảng uỷ, các tổ chức đoàn thể với Lãnh đạo cơ quan; quán triệt, phổ biến kịp thời đến công chức, đảng viên biết về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc cơ quan. Định kỳ tổ chức giao ban Lãnh đạo, các Trưởng phó phòng để nắm bắt tình hình và rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ; các nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan đều thực hiện theo các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan; công tác

tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đều được thực hiện đúng thủ tục và thông báo công khai, dân chủ cho công chức, đảng viên biết thông qua các hình thức như: Niêm yết tại cơ quan; tại Hội nghị cán bộ, công chức; thông báo cho Đảng ủy, các Chi bộ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh cơ quan.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với công tác tự phê bình và phê bình từ trong cấp ủy đảng, đến đảng viên, công chức cơ quan, nhất là thể hiện qua hội nghị sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”. Qua triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng được nâng lên, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện thường xuyên đúng quy định (6 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo Thanh tra tỉnh tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ TTVCC, TTVC tại Trường Cán bộ Thanh tra; Tiểu đội tự vệ tham gia huấn luyện năm 2023; đăng ký 01 công chức dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2023 tại Trường Chính trị tỉnh; trình UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên đợt I năm 2023; cử công chức trong ngành đi bồi dưỡng nghiệp vụ ngành).

Kết hợp triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến nội dung, phương pháp làm việc, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; xây dựng và ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đồng thời tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung quy chế đến tất cả cán bộ, công chức để triển khai thực hiện. Những nội dung cán bộ, công chức được biết, được bàn và tham gia ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định được triển khai thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ; quyền làm chủ của cán bộ, công chức được phát huy tích cực; đồng thời thông qua đó, cán bộ, công chức đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan cũng như nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí.

Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hằng năm được cơ quan tổ chức thực hiện nề nếp, nghiêm túc. Đã xây dựng quy chế làm việc; quy chế phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và tổ chức công đoàn; quy chế chi tiêu nội bộ..., đã tạo điều kiện cho cán bộ công chức thực hiện dân chủ trực tiếp trong hoạt động của cơ quan. Việc quản lý tài sản được công khai theo từng thời gian, cán bộ công chức được tham gia ý kiến, bàn bạc, đề xuất, chi tiêu ngân sách mua sắm tài sản; việc quy hoạch, đánh giá cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức được thực hiện đúng quy trình.

Trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, các tổ chức, cán bộ, công chức đều thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, có mối quan hệ tốt với công dân, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền. Những việc đã có thời hạn giải quyết hoặc đến hạn giải quyết theo quy định nhưng cần có thời gian nghiên cứu để giải quyết đều được công chức, đảng viên thông báo đến công dân, tổ chức

biết nên đã hạn chế rất nhiều tình trạng mệnh lệnh, quan liêu, hách dịch, của quyền gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, 6 tháng đầu năm 2023 Thanh tra tỉnh không có tình trạng khiếu nại, tố cáo của công chức, đảng viên trong cơ quan; đối với các kiến nghị, phản ánh của công dân đều được lãnh đạo cơ quan lắng nghe và giải đáp rõ ràng, thỏa đáng với các vấn đề mà công dân chưa rõ hay tiếp thu ý kiến đóng góp của công dân để rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan (đến thời điểm báo cáo, Thanh tra tỉnh tiếp 12 lượt với 12 công dân; tiếp nhận 51 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý 18 đơn (*khiếu nại 3 đơn, tố cáo 4 đơn, kiến nghị phản ánh 11 đơn*); đơn UBND tỉnh giao xác minh 7 đơn (*khiếu nại 5 đơn, tố cáo 02 đơn*), đã giải quyết xong 6/7 đơn, đạt tỷ lệ 85,7%; đơn UBND tỉnh giao kiểm tra, xem xét 39 đơn (*khiếu nại 10 đơn, tố cáo 22 đơn, kiến nghị phản ánh 7 đơn*), đã giải quyết xong 36/39 đơn, đạt tỷ lệ 92,3%

Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã giúp công chức, đảng viên, nhất là công chức lãnh đạo hoàn thiện hơn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác và lòng nhiệt thành đối với trách nhiệm được Đảng và Nhà nước phân công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

##### **1. Kết quả đạt được**

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, tình hình thực hiện QCDC năm 2022 tại cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức ngày càng được phát huy. Việc thực hiện QCDC tiếp tục có những tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thông qua thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan đã tạo được mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn với cán bộ, công chức; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức với việc đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong cơ quan. Bên cạnh đó, việc thực hiện QCDC được Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan gắn liền với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phong trào xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo công chức, đảng viên.

Thực hiện tốt công tác dân chủ công khai, minh bạch như: Minh bạch về tài chính, tài sản, các nội quy, quy chế của cơ quan và công khai bộ thủ tục hành chính của cơ quan.

##### **2. Tồn tại, hạn chế**

Còn có công chức thiếu nhiệt tình trong công tác, tính chủ động chưa cao, xem việc thực hiện Quy chế dân chủ là trách nhiệm của lãnh đạo.

### **3. Nguyên nhân**

Do đặc thù công việc của Thanh tra tỉnh công chức, đảng viên thường xuyên đi công tác nên đã ảnh hưởng không ít đến việc tổ chức triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ.

### **V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023**

1. Đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ.

2. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, vận động đảng viên, công chức thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ.

3. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, đảng viên theo quy hoạch; động viên công chức, đảng viên tự học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh chính trị.

4. Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót của công chức, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.

5. Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2023 và xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2024.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thanh tra tỉnh 6 tháng đầu năm 2023/.

**Nơi nhận:**

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- LĐ Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT.

**KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

**Hoàng Công Phái**